

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก พระคเณศจำลอง รุ่นที่ ๓ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร



ขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระคเณศและพิธีเทวาภิเษก พระคเณศจำลอง รุ่นที่ ๓ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สวนประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เปลี่ยนแปลงพนักงานรักษาความปลอดภัย เฉพาะประตูทางเข้า-ออก

การปรับปรุงอาคารบริหาร

ตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจาก หจก.สุพัฒน์ รปภ. จำนวน ๘ นาย โดยปฏิบัติหน้าที่บริเวณประตูทางเข้า-ออก ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรโปรดปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันขอให้รับบัตรเมื่อเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและส่งคืนเมื่อออกจากมหาวิทยาลัย

การปรับปรุงอาคารบริหาร ซึ่งเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ แต่เนื่องจาก สภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้งานล่าช้า ส่งผลให้บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตฯ และคณะวิทยาการจัดการ ยังไม่สามารถย้ายกลับมาทำงานที่ชั้น ๑ ได้ จึงขอให้นักศึกษาติดต่อขอรับบริการได้ที่ชั้น ๕ อาคารบริหาร โดยให้ใช้ลิฟท์จากชั้น ๒ ไปยังชั้น ๕ และขอความร่วมมือมิให้เข้าไปในเขตก่อสร้าง บริเวณชั้น ๑ เนื่องจาก จะทำให้งานปูกระเบื้องพื้นและฉาบทรายล้างเสียหายได้

การให้บริการรถรางภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถรางที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดให้กับนักศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วิทยาเขตฯ จึงขอแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถราง ดังนี้

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จ้างเหมาบริษัท ศรีกัลยาทัวร์ ให้บริการรถรางแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยทำสัญญาจ้างเป็นเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงปีที่ ๒ ของสัญญาจ้าง โดยสัญญากำหนดให้บริการรถราง จำนวน ๔ คัน และสำรองไว้ จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์ในการจัดให้มีรถรางไว้บริการ มีดังนี้

- ◆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาที่พักอยู่หอนอก โดยให้นักศึกษานำรถจักรยานยนต์จอดไว้บริเวณป้อมหลังและใช้บริการรถรางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
- ◆ เพื่อเป็นบริการเสริมให้กับนักศึกษาที่พักอยู่หอใน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
- ◆ เพื่อให้บริการกับอาจารย์และบุคลากรใช้สัญจรภายในมหาวิทยาลัย โดยลดการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามนโยบาย Green & Clean Campus

๓. ในการจัดบริการรถรางในครั้งนี วิทยาเขตฯ ได้ดำเนินการจัดทำที่จอดรถราง พื้นที่จอดรถราง และอื่นๆ และเมื่อค่าจ้างเหมาที่จ่ายให้กับบริษัท คำน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราง พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่าย จำนวน ๑,๖๔๓,๘๒๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

๔. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาพบว่า มีนักศึกษาใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ ๖๘,๔๘๑ คน

๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการรถราง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า อยู่ในระดับ **ปานกลาง** โดยมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาให้เพิ่มรอบการวิ่งและเพิ่มจำนวนรถราง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีรถรางไว้บริการข้างต้น

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใคร่ขอภัยที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้ เนื่องจาก รถรางเป็นเพียงบริการเสริมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ดังนั้น วิทยาเขตฯ จึงเชิญชวนนักศึกษาให้ใช้รถจักรยานในการสัญจรตามวิถีจักรยานที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา และขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกคนทราบว่า **ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รถรางจะออกให้บริการจากสถานีทุก ๑๕ นาที และกรณีมีเสียงกริ่งดัง แสดงว่า จำนวนนักศึกษาเกินกว่าน้ำหนักที่รถรางจะรับได้ หากออกรถอาจเกิดอันตรายกับนักศึกษา ดังนั้น นักศึกษาที่ขึ้นรถรางคนสุดท้าย จะต้องลงจากรถ มิฉะนั้น รถรางจะไม่ออกจากสถานีหรือจุดจอดในแต่ละจุด**

